



ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดวันขอรับเอกสารในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ขอเปลี่ยนแปลงเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

ข้อ ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงินที่จ่ายเท่ากับราคาเครื่องจักร (รถที่ใช้ในโครงการ) ที่ชนะการประมูลจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบเครื่องจักร จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. รถบรรทุก ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน ๑ คัน
๒. รถขุดดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
๓. รถแทรกเตอร์ดินตะขบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ตามรายละเอียดในมาตรฐานครุภัณฑ์ที่เทศบาลกำหนดเป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วภายใน ๙๐ วันนับแต่วันลงนามในสัญญา (เป็นเงินจำนวนเท่าใดจะระบุได้เมื่อทราบราคาหลังจากที่ได้ทำการประมูลแล้ว)

งวดที่ ๒ เทศบาลจะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างในส่วนที่เหลือจากงวดที่ ๑ ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างบ่อฝังกลบ บ่อที่ ๓ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วส่งรายงานการส่งงวดงานเป็นรูปเล่มแสดงรายละเอียดของงานตามงวด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาเครื่องจักร

งวดที่ ๓ เทศบาลจะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างในส่วนที่เหลือจ่ายจากงวดที่ ๑ และ ๒ ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๑๘๐ วันนับแต่วันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย งานบ่อสังเกตการณ์น้ำใต้ดินจำนวน ๒ บ่อ และบ่อพักน้ำตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วส่งรายงานการส่งงวดงานเป็นรูปเล่มแสดงรายละเอียดของงานตามงวดพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดหาเครื่องจักร

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เทศบาลจะจ่ายให้อัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างในส่วนที่เหลือจ่ายจากงวดที่ ๑ , ๒ และ ๓ ระยะเวลาดำเนินการภายใน ๒๔๐ วันนับแต่วันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานรั่วรดหนาม และงานปลูกต้นไม้ในพื้นที่โครงการ และงานก่อสร้างถนนและงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วส่งรายงานการส่งงวดงานเป็นรูปเล่มแสดงรายละเอียดของงานตามงวด

ทั้งนี้ การส่งงานผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ตามผลงานการก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จจริงยกเว้นงานงวดสุดท้าย และโดยตามข้อเท็จจริงของหลักวิชาการของการก่อสร้าง งานที่ส่งมอบนั้นเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับงานในงวดก่อนหน้านั้นและผู้ว่าจ้างจะเบิกเงินค่าก่อสร้างให้ผู้รับจ้างได้ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ส่วนข้อความอื่น ๆ ให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที่ร้อยเอก

(วัทธิ ทรงยศวัฒนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่